



Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ.

**THÀNH ĐẠT**

# HỢP LỰC ĐẦU TƯ

“Về Cần Thơ đi! Cần Thơ giờ thay đổi nhiều lắm. Có Cảng Hàng không Quốc tế, có cảng biển nước sâu... Không chỉ vậy, hạ tầng cơ sở của thành phố có thể tổ chức những sự kiện mang tầm vóc quốc tế... Về Cần Thơ đi! Chính quyền thành phố luôn nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển!”. Đó là lời mời gọi, rủ rờ của tôi đến Đình Văn Phường - bạn “nối khổ”. Phường theo mẹ định cư ở Úc từ thời chúng tôi học lớp 4, lớp 5 trường làng. Bằng một thời gian, hơn năm trước, vô tình chúng tôi trở thành bạn bè trên facebook. Bạn tôi giờ là một ông chủ của hệ thống cửa hàng buôn bán thời trang bên đó. Có lần Phường tâm sự: “Mấy chục năm rồi, tớ chưa về Cần Thơ! Tớ chỉ nhớ mang máng là tụi mình ở xã An Bình (hiện nay là một phần thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều - người viết) ngày xưa khó khăn lắm. Nhà mình nền đất, mái nhà lợp bằng tre lá, đường sá sinh lầy... Tụi mình đã là U40 rồi. Con cái giờ cũng tâm tụi mình ngày xưa. Tớ muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn! Để con cái mình biết tổ tông! Và trên hết, về để tìm cơ hội làm ăn, góp một phần sức phát triển quê mình!”

Tôi trả lời Phường: Nơi mình ở giờ là trung tâm, xe hơi vô tận nhà rồi. Cần Thơ giờ khác xưa nhiều lắm! Từ TP Hồ Chí Minh, chừng vài tiếng đồng hồ là bạn đã có mặt ở Cần Thơ. Và cũng chừng vài tiếng đồng hồ, nếu bạn muốn là có mặt ở Hà Nội. Đêm ở Cần Thơ, bạn có thể đi bộ dạo và ngắm cảnh bên Ninh Kiều. Thông dong lên cầu đi bộ ngắm nhìn cầu Cầu Thơ lung linh ánh đèn màu in xuống dòng sông Hậu! Đi dạo mỗi chân, bạn có thể lên du thuyền Cần Thơ. Vừa thưởng thức nhiều món ăn từ dân dã đến cao cấp, vừa nghe đồn ca tài tử - “món” mà ngày xưa tụi mình hay ngân nga, và có thể nhìn toàn cảnh bên Ninh Kiều từ sông Hậu. Ở đó, bạn không khó nhận ra cầu đi bộ như đóa sen mọc lên từ sông Hậu, khách sạn Ninh Kiều với kiến trúc cách điệu là con tàu vượt sóng ra khơi... Và phía xa xa là khách sạn Mường Thanh đạt tiêu chuẩn 5 sao - điểm diễn ra các sự kiện chính của Hội nghị “Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần X tại TP Cần Thơ”... Những phố cảnh nên thơ của đô thị miền sông nước đã giúp Cần Thơ là thành phố duy nhất của Việt Nam đạt danh hiệu cảnh quan châu Á năm 2016!

Thành phố bây giờ đã thu hút nhiều “ông lớn” đến để đầu tư phát triển, như: tập đoàn VinGroup, tập đoàn Mường Thanh... Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Cần Thơ đã trở thành trung tâm của vùng về giáo dục và y tế. Theo đó, thành phố mình có 5 trường đại học, phân hiệu Đại học Kiến trúc, Học viện Chính trị - Hành chính (khu vực IV); 5 trường cao đẳng, phân hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Đối

ngoại TP Hồ Chí Minh, 12 trường trung cấp chuyên nghiệp, 73 cơ sở dạy nghề. Quy mô hệ thống giáo dục bậc đại học và cao đẳng thành phố đứng đầu DBSCL. Hiện nay, thành phố có 1 bệnh viện đa khoa, 11 bệnh viện chuyên khoa, 2 chi cục, 9 trung tâm chuyên ngành. Ngoài ra, còn có 7 đơn vị, gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ do Bộ Y tế quản lý, Bệnh viện 121 do Quân khu 9 quản lý, Bệnh viện Công an và 3 bệnh viện ngoài công lập.

Hệ thống giao thông thành phố những năm qua được tăng cường đầu tư ngày càng hoàn thiện cả về đường bộ, đường thủy, cảng biển và đường hàng không, giữ vai trò là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế... Vì thế giờ đây, từ thành phố, có thể dễ dàng đi ô tô tới các tỉnh trong khu vực DBSCL. Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ với các đường bay nội địa và quốc tế: Cần Thơ - Hà Nội, Cần Thơ - Đà Nẵng, Cần Thơ - Hải Bắc... rút khoảng cách đồng bằng gần hơn đối với những nơi đến. Từ cảng Cái Cui, hàng hóa của thành phố, các tỉnh trong vùng tập kết và lan tỏa đi khắp các nước trên thế giới. Giao thông nội thành cũng được nối kết bằng trục dọc, trục ngang, đường hầm, giao thông nông thôn nối với đường tỉnh, nối quốc lộ... như mạch máu tuần hoàn từ thành thị tới nông thôn, chung sức xây dựng thành phố ngày càng giàu, đẹp.

\*\*\*

Kết quả trên là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hơn 10 năm qua. Nỗ lực nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung để thành phố phát triển nhanh và bền vững. Vấn đề này, báo cáo với Bộ Chính trị vào tháng 9 năm rồi, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, điểm xuyên: Các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn được huy động ngày càng tăng, nhất là nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân và dân cư. Trong 10 năm, 2005-2015, tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thành phố đạt 273.248 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân 23%/năm; năm 2015 gấp 9,8 lần so với năm 2004. “Những kết quả đổi mới về cơ chế chính sách, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã tạo điều kiện huy động được một khối lượng lớn nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đầu tư nước ngoài tăng bình quân 20,53%/năm, đầu tư của dân cư và tư nhân tăng bình quân 22,9%/năm” - ông Trần Quốc Trung đúc kết.

TP Cần Thơ đã quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh. Thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo PCI (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) thành

phố; tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với doanh nghiệp trên địa bàn định kỳ hằng tháng nhằm lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Theo ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kết quả nổi bật nhất là thời gian chờ đăng ký và cấp giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được thành phố rút ngắn nhất trong hơn 10 năm qua. Thời gian để chuẩn bị và hoàn tất sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh từ 10 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Nỗ lực này đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và được định lượng qua kết quả điều tra do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện. Đó là: Chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được các doanh nghiệp ghi nhận có cải thiện tích cực, từ 51 đến trên 70% về thời gian thực hiện các thủ tục giấy tờ đơn giản hơn, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, cán bộ công chức làm việc hiệu quả, thân thiện và nhiệt tình. Theo công bố kết quả xếp hạng Chỉ số PCI năm 2015 do VCCI thực hiện, TP Cần Thơ xếp hạng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nâng 1 bậc so với năm 2014) đứng hạng thứ 5 trong vùng DBSCL và xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Khá”. Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, kỳ vọng: Cần Thơ là thành phố trung tâm của vùng DBSCL, có được hạ tầng tốt cho khởi nghiệp, như: hệ thống vườn ươm doanh nghiệp, các trung tâm giáo dục, đào tạo nghề, nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản, hệ thống thông tin kết nối và đô thị dịch vụ phát triển... thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp, thu hút nguồn nhân lực từ các nơi đến làm việc và phát triển kinh doanh. Đây là những nền tảng cho thành phố tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư phát triển cho mai sau.

\*\*\*

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, “những năm tiếp theo, TP Cần Thơ xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, thành phố đặt trọng tâm vào các nội dung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Phấn đấu TP Cần Thơ được đánh giá là “Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt” trong PCI. Đặc biệt, thành phố khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cam kết.●